

ตารางการสัมมนาเข้มชุดวิชา 84903 สัมมนาการเมืองและการบริหารเปรียบเทียบชั้นสูง ภาคการศึกษาที่

2/2562

วัน/เดือน/ปี	วิทยากร	เนื้อหา/งานที่กำหนดให้ทำ	โปรแกรมที่ใช้
สัมมนาเข้มครั้งที่ 1		งานทุกชิ้นกำหนดส่งในวันสัมมนาเข้มของแต่ละประเด็น	
17 มิถุนายน 2563 13.00 – 16.00 น.	ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์	ภาพรวมชุดวิชา / กิจกรรมการเรียนการสอน / ช่องทางการปฏิสัมพันธ์	Microsoft teams
21 มิถุนายน 2563 09.00 – 12.00 น.	รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข	ประเด็นสาระที่ 2 กิจกรรมที่กำหนดให้ทำ กิจกรรม ให้นักศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีบางอย่างที่นักศึกษาสนใจเพิ่มเติม เช่น แนวคิดเสรีนิยมที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาแนวคิดประชาธิปไตย หรือ แนวคิด Historical Dialectic Materialism ของ Karl Marx เป็นต้น แล้วให้นำเสนอจุดเน้นสำคัญๆ ที่มีความชัดเจนในทุกประเด็น กำหนดส่ง : วันที่	Microsoft teams
27 มิถุนายน 2563 09.00 – 12.00 น.	ผศ.ดร.วรวลัยช์ โรจนพล	ประเด็นสาระที่ 1 กิจกรรมที่กำหนดให้ทำ ให้นักศึกษาอ่านงานของ Todd, Landman เรื่อง Issues and methods in comparative politics : An introduction (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้) แล้วสรุปสาระหลักของการศึกษาเปรียบเทียบ ในกรณีเปรียบเทียบประเทศเดียว เปรียบเทียบน้อยประเทศ และ เปรียบเทียบหลายประเทศ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 10 คะแนน กำหนดส่ง : วันที่	Microsoft teams
สัมมนาเข้มครั้งที่ 2			
11 กรกฎาคม 2563 09.00 – 12.00 น.	รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศิริ	ประเด็นสาระที่ 5 กิจกรรมที่กำหนดให้ทำ ให้ทบทวนประเด็นสาระที่ 5 และเอกสารอ่านประกอบของประเด็นสาระ แล้วนำมาถกแถลงเพื่อแลกเปลี่ยนตามประเด็น	Microsoft teams

ให้นำเสนอเนื้อหาดังกล่าวในที่
ประชุมสัมมนา และจัดทำเป็นรายงาน
จำนวน 5 - 10 หน้า

กำหนดส่ง : วันที่

ประเด็นสาระที่ 7

กิจกรรมที่กำหนดให้ทำ

1. กิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง ให้
นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 ศึกษาสาระสังเขปของประเด็นสาระ
รองที่ 7.1-7.2 ให้เข้าใจ

1.2 ศึกษารายละเอียดจากเอกสารคัดสรร
หลัก แล้วจึงเลือกอ่านเอกสารคัดสรรแนะนำ
หรือบรรณานุกรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น

2. กิจกรรมในการสัมมนา นักศึกษาเตรียม
สัมมนาในประเด็นต่อไปนี้

2.1 นำแนวคิดและหลักการสำคัญๆที่ได้
จากการศึกษาใน 1.1 และ 1.2 มาจัดทำเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา และนำเสนอเป็น
รายงาน(term paper) ในการสัมมนา โดย
ให้มีความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ต่อยอดของ
นักศึกษาเองในแง่มุมต่างๆ แล้วนำมา
อภิปรายและถกแถลงร่วมกับเพื่อนนักศึกษา
ในการสัมมนา

2.2 รายงานดังกล่าวมีความยาวไม่เกิน 5
หน้า โดยมีเชิงอรรถไม่น้อยกว่า 20 แห่ง
และบรรณานุกรมไม่น้อยกว่า 10
แหล่งข้อมูล

2.3 ภายหลังจากการอภิปรายถกแถลง
เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษารวบรวมประเด็น
และข้อวิจารณ์ของวิทยากรและเพื่อน
นักศึกษาไปทำการแก้ไขปรับปรุงรายงาน
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น และนำส่ง
วิทยากรในภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด
ร่วมกันตามความเหมาะสม

วัน/เดือน/ปี	วิทยากร	เนื้อหา/งานที่กำหนดให้ทำ	โปรแกรมที่ใช้
<p>18 กรกฎาคม 2563</p> <p>09.00 – 12.00 น.</p>	<p>ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา</p>	<p>ประเด็นสาระที่ 3</p> <p>กิจกรรมที่กำหนดให้ทำ</p> <p>ให้นักศึกษาค้นคว้าบทความหรืองานวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารรัฐหรือนำแนวคิดการบริหารรัฐกิจมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ มาอย่างน้อย 2 ชิ้น และให้สรุปบทความหรืองานวิชาการที่คัดเลือกมา พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นว่างานที่คัดเลือกมานั้น ได้นำเสนอ ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ หรือนำแนวคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่างไร</p> <p>กำหนดส่ง : วันที่</p> <p>ประเด็นสาระที่ 4</p> <p>กิจกรรมที่กำหนดให้ทำ</p> <p>ให้นักศึกษาค้นคว้าบทความหรืองานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสำนักประจักษ์นิยม สำนักปรากฏการณ์วิทยา สำนักศาสตร์แห่งการตีความ และสำนักหลังโครงสร้างนิยม และให้เลือกสรุปเนื้อหาของแต่ละสำนักมาอย่างน้อย 2 สำนัก พร้อมศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นว่าสำนักดังกล่าวมีความเหมือนหรือความแตกต่างในประเด็นใดบ้าง</p> <p>กำหนดส่ง : วันที่</p>	<p>Microsoft teams</p>
<p>19 กรกฎาคม 2563</p> <p>09.00 – 12.00 น.</p>	<p>ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์</p>	<p>ประเด็นสาระที่ 6</p> <p>กิจกรรมที่กำหนดให้ทำ</p> <p>ให้นักศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์การเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเมืองที่ทำหน้าที่ในการแสดงออกซึ่งผลประโยชน์และการรวบรวมผลประโยชน์ ว่ามีโครงสร้างหรือสถานภาพทางการเมือง ทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ ว่าโครงสร้างใดทำหน้าที่ที่ 1 และที่ 2 แล้วผลที่ได้ (out put) ที่ออกมาได้แก่หน้าที่อะไรบ้าง ให้ระบุมาอย่างน้อย 3 หน้าที่ พร้อมยกตัวอย่างและอธิบายประกอบ</p>	